

ตัวชี้วัด 2.8.2	ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	
	หน่วยวัด : ร้อยละ	ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
	หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	

คำอธิบาย :

พิจารณาจากอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการลักษณะการบริการวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด หรือแหล่งทุนภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ หรืออื่นๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการดำเนินการบริการวิชาการทางวิชาการแบบให้เปล่า (ไม่คิดค่าบริการ) ในรูปแบบการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ภาควิชาบรรยายและเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

โครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ซึ่งเข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณนั้น ๆ

โครงการบริการวิชาการงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจาก

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณนั้น ๆ

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น}}{\text{จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565}} \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
71.00	76.00	81.00	86.00	91.00

ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน :

1. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี)